

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11-13 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด มติชน มติชนออนไลน์ (11มี.ค.60)	นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานพยาบาล ตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่4) พ.ศ.2559 กล่าวว่า คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งมีปลัด สธ. เป็นประธาน ได้ประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปร่างประกาศกระทรวงทั้ง 3 ฉบับแล้ว ประกอบด้วย 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น และ 3.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยทั้งหมดจะเสนอรมว.สธ.ลงนาม ส่วนการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จะต้องเสนอกรม. เพื่ออนุมัติ
มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ (13 มี.ค.60)	-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่เห็นร่างประกาศดังกล่าว แต่หากทุกอย่างเรียบร้อยก็พร้อมจะนำเสนอต่อกรม. เพื่อประกาศใช้ให้ทันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง -เสนอข่าว นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผอ.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ให้ความเห็นกรณี สธ.เตรียมออกประกาศกระทรวงเพื่อแก้ปัญหารพ.เอกชนเรียกเก็บเงินผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 72 ชั่วโมง ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการรักษา ที่ผ่านมามีปัญหาในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินของรพ.เอกชน มาจากการไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนและมีค่าตอบแทนต่ำมาก เมื่อมีประกาศดังกล่าวออกมา มีสปสช.เป็นแกนกลางในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง และหากเกิน 72 ชั่วโมง และต้องการรับการรักษาต่อ จะคิดค่ารักษาในราคาปกติ จะทำให้ระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการส่งต่อยังมีโดยตลอด เนื่องจากโรงพยาบาลตามสิทธิมักเตียงเต็ม ทำให้ต้องรักษาต่อในโรงพยาบาลที่รับเข้ามา แต่เชื่อว่ากรมมีประกาศดังกล่าวออกมา จะทำให้ทั้งรพ.เอกชนและรพ.รัฐกระตือรือร้นในการรักษามากขึ้น
ข่าวสด (12มี.ค.60)	พาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัส -เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล โฆษก อย. กล่าวถึงกรณีการแชร์ข้อมูลยาพาราเซตามอลมีมาซูไปไวรัสปนเปื้อน ว่า จากในภาพเป็นยาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทย แปลว่าไม่มีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอน อีกประเด็นคือเชื้อมาซูไปไวรัสนั้นเป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง ดังนั้นความเป็นไปได้้น้อยมากที่จะปนเปื้อนตัวยาได้ และขอเตือนว่าไม่ควรแชร์ข้อความดังกล่าวต่อ เพราะจะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้อื่น
โพสต์ทูเดย์ (13มี.ค.60)	โรคลมแดด -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนประชาชนให้ระวังโรคลมแดดหรือ ฮีตสโตรก หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่า ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-17 เม.ย. 2559 มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง 21 คน
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน สวท. ทิวช่อง5 สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์ (11มี.ค.60) สยามรัฐ (13 มี.ค.60)	วิกฤติหมอกควัน -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควัน กล่าวว่า เช้าวันที่ 10 มี.ค.60 ภาคเหนือส่วนใหญ่มีค่าฝุ่นละอองในอากาศอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพคือ 50-120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของ 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน จ.ตาก ตั้งแต่นี้ไปถึง พ.ค.60 เป็นช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควัน ทั้งนี้ ให้ปกป้องประชาชนจากผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่และ อสม. แนะนำให้ความรู้ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหอบหืด โรคหัวใจ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจัดเตรียม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ห้องสะอาด, ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ, เตรียมสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมรับผู้ป่วยเป็นต้น ซึ่งตั้งแต่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.60 พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคใน 8 จังหวัด 46,566 ราย มากที่สุดคือ โรคหัวใจ-หลอดเลือด 27,497 รายทางเดินหายใจ 15,634 ราย ตาอักเสบ 1,808 ราย ผิวน้ำอักเสบ 1,627 ราย
<p>มติชน (11มี.ค.60)</p> <p>มติชน (12มี.ค.60)</p>	<p>นโยบายมีลูกเพื่อชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกลุ่มบูรณาการพลังสตรีในหลากหลายอาชีพและเครือข่ายองค์กรผู้หญิงทั่วประเทศกว่า 1,000 คน แสดงพลังเนื่องในวันสตรีสากล เรียกร้องให้รัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานสตรีสามารถลาคลอดบุตรจาก 90 วันเป็น 120 วัน พร้อมให้ลูกจ้างเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจชายสามารถลาไปดูแลภรรยาและบุตรหลังคลอดได้ ว่า ข้อร้องเรียนดังกล่าวมีอยู่ในมาตรการการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป ซึ่งคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติจะศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อบรรจุเป็นกฎหมายต่อไป</p> <p>-เสนอบทความ นพ.บุญฤทธิ สุจริตน์ ผู้ช่วยผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เปิดเผยถึงวาระแห่งชาติเรื่องการส่งเสริมการเกิด ในเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิรูปสังคมสูงวัย สร้างเด็กเกิดใหม่ให้มีคุณภาพ” ว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยแนวโน้มเริ่มต่ำกว่าระดับทดแทน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามีคุณภาพการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 และมุ่งพัฒนากฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดทุกรายเกิดด้วยความพร้อม เกิดรอดปลอดภัยทั้งแม่และลูก ตลอดจนจนพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเอื้อให้ครอบครัวพร้อมจะมีลูก ให้หญิงได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด รวมไปถึงจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ (11มี.ค.60)</p>	<p>ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 4.0</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีการเตรียมบุคลากรของกรมฯ ให้เป็นคนไทย 4.0 เน้นให้มีความสามารถในการสื่อสาร การให้ข้อมูลและความรู้สุขภาพ ทำงานได้หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและผลิตนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ พร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ของคนและสังคมไทย เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย ในปี พ.ศ.2579 ที่จะให้ “คนไทยทุกกลุ่มวัย รอบรู้สุขภาพ อายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม”</p>
<p>สยามรัฐ (13 มี.ค. 60)</p>	<p>ปัญหาเด็กอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กไทยอายุ 1-14 ปี กว่า 1 ล้านคน มีน้ำหนักเกินและอ้วน คาดการณ์ว่าจะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน ส่งผลให้เสี่ยงโรคเบาหวานความดันสูง โรคหัวใจ เมื่อโตขึ้น และเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ บั่นทอนศักยภาพการทำงาน และส่งผลลบต่อประเทศ ดังนั้นในช่วงปิดเทอมที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ปีควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก อย่างน้อยวันละ 60 นาที จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจ กล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มความสูง เพิ่มความสามารถในการทำงานของระบบประสาท ส่งเสริมสมาธิ ลดเครียด สร้างความมั่นใจ-ภูมิใจในตนเอง เสริมบุคลิกภาพ สร้างทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายต่อเนื่องในระยะยาว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (12มี.ค.60)</p>	<p>แก้กฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขพ.ร.บ.สุขภาพจิตฉบับใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยผ่านสื่อทุกประเภท ที่จะบังคับว่าต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจ ชื่อเสียง หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อป้องกันไม่ให้อาการผิดปกติรุนแรงมากยิ่งขึ้น</p>
<p>ข่าวสด (12มี.ค.60)</p>	<p>กรมการแพทย์แนะวิธีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของวัย หากอายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือความผิดปกติของร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แน่นหน้าอก หรือเป็นโรคหัวใจ สามารถออกกำลังกายแบบไม่หักโหมได้ทันที ถ้ามีความผิดปกติควรพบแพทย์ก่อน โดยมีขั้นตอนการออกกำลังกายที่สำคัญ 3 ขั้นตอน เริ่มด้วยการอุ่นเครื่องเตรียมร่างกายให้พร้อมประมาณ 5-10 นาที และชะลอก่อนหยุดให้ช้าลงใช้เวลา 5-10 นาที หากออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ลดความอ้วน ลดระดับคอเลสเตอรอล เบาหวาน และภาวะเครียด ควรเลือกชนิดการออกกำลังกายให้เหมาะสม เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้วยการยกน้ำหนัก เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยกายบริหารหรือโยคะ</p>
<p>MGR Online (11มี.ค.60)</p>	<p>นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 10 มี.ค. เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 75 ปี จึงได้มีการมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกียรติยศ ประจำปี 2560 ผู้ที่ได้รับรางวัล คือ ศ. ดร.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ที่อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมลาเรีย โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง และการพัฒนายาสู่ตรดผสมที่มีผลต่อการรักษาและการป้องกัน อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทย และทั่วโลก</p>
<p>ไทยรัฐ (12 มี.ค.60)</p>	<p>อย่าละเลยภูมิปัญญาไทย</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและความสำเร็จของสมุนไพร "อภัยภูเบศร" เป็นต้นแบบของการ "ต่อยอด" ภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นได้จากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจิตวิญญาณรักสมุนไพร ทำหน้าที่สืบสานองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และยังสืบเสาะแสวงหาแหล่งภูมิรู้เรื่องสมุนไพรมาเพิ่มเติม ทำให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างหลากหลาย</p>
<p>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (11มี.ค.60)</p>	<p>หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยคนพิการ</p> <p>- เสนอข่าว พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาากลางจังหวัดพะเยา</p>
<p>คมชัดลึก (11มี.ค.60)</p>	<p>องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพ</p> <p>- เสนอภาพข่าว อภ.ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราช และอบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ และอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช</p>
<p>M2F (13 มี.ค. 60)</p>	<p>ตรวจสุขภาพคนไทยวัย 40 ฟรี</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เผยว่า เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ปี 60 จะระดมพลัง อสม.ทั่วประเทศ ตรวจประเมินสุขภาพประชาชนวัย 40 ปีขึ้นไปฟรี ในทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน ระหว่างวันที่ 13-27 มี.ค.นี้ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า พร้อมรณรงค์เชิญชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 มี.ค. 60)</p>	<p>แนะสปสข.ขยายสิทธิรักษามะเร็ง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บารมี บุญเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน กล่าวว่า การให้สิทธิประโยชน์มะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ต้องขอขอบคุณบอร์ด สปสข. ที่เห็นความสำคัญของการรักษาคนไข้มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ทำให้ได้รับการรักษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตดี ปัจจุบันการให้ยาเคมีบำบัดต้องให้หลายครั้ง บางรายต้องให้ทุก 3 สัปดาห์ กว่า 10 ครั้ง ทำให้การหาเส้นที่จะให้ยาเคมีบำบัดลำบาก อยากเสนอให้ สปสข.พิจารณาสิทธิประโยชน์การฝังพอร์ตเคมีบำบัดในตัวคนไข้ เพื่อให้สามารถรับยาเคมีบำบัดได้ตลอด ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเส้นแตก เส้นประาะ คนไข้สามารถได้ยาเคมีบำบัดได้ระยะยาว</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (12มี.ค.60)</p>	<p>แพทย์ดีเด่นในชนบท</p> <p>- เสนอข่าว คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทได้เลือก นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.โรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประจำปี 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (11มี.ค.60)</p>	<p>ปัญหาความรุนแรงในเด็ก</p> <p>-เสนอบทความ จากกรณีกลุ่มวัยรุ่นนรกพวกคุมข้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังจนเสียชีวิต ทั้งที่ไม่ใช่คู่อริโดยตรง พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น ว่า มีหลายสาเหตุ ต้องพิจารณาทั้งเรื่องบุคลิก การดูแลจากครอบครัว เช่น หากได้รับการดูแลแบบตามใจมากเกินไปอาจเติบโตขึ้นเป็นคนก้าวร้าว หากได้รับการดูแลแบบปล่อยปละละเลย ก็จะไม่ผูกพันกับใคร และถ้าเลี้ยงดูมาแบบทำร้ายร่างกายใช้ความรุนแรง เมื่อตนเองถูกทำร้าย ก็จะไปทำร้ายผู้อื่นได้เป็นการลอกเลียนแบบไม่รู้ตัว และยังมาจากกลุ่มโรค เช่น โรคสมาธิสั้น ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อีกทั้งการติดยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ สิ่งสำคัญ เริ่มจากพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างกับลูก ๆ อย่าใช้ความรุนแรงในครอบครัว ต้องรู้จักพูดคุย สื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันมากกว่า รวมทั้งโรงเรียนต้องคอยเอาใจใส่ดูแลนักเรียนด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (12มี.ค.60) The Nation (13 มี.ค. 60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (12มี.ค.60) The Nation (13 มี.ค. 60)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมะลาเรีย ภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียวที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมะลาเรียในเชิงรุก โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ล่าสุดตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าทั้งในสุนัข แมว และกระบือ จำนวน 23 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 77 ตัวอย่าง จึงได้ประกาศให้เป็นเขตระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 23 อำเภอ แต่ยังไม่พบการติดเชื้อในคน จึงต้องร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้น โดยเน้นการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุม 100% พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นพ.สสจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน แล้วไม่ได้รับการดูแลรักษา หรือนีตัวคินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคมากที่สุด ดังนั้น หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีอาการทางตา เดินโซเซ น้ำลายหยอ่ย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชน และให้ช่วยกันจับอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์หรือตัวสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ต่อไป</p>
<p>New)108 (13มี.ค.60)</p>	<p>แมลงในโรงหนัง</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Naipaporn Pakdeapanitpong” โพสต์ภาพตุ่มหนองบริเวณขา พร้อมระบุว่า ไปดูหนังที่โรงหนังแห่งหนึ่งใน กทม. แล้วถูกมดหรือยุงกัดที่ขา รู้สึกแสบ จึงทายาหม่อง พอวันรุ่งขึ้น แผลที่ถูกกัดเป็นหนอง จึงไปพบแพทย์ โดยแพทย์แจ้งว่าจะเกิดจากแมลงกัด แต่ไม่ได้รับขูชนิดแมลง คาดว่าเกิดจากสถานที่ไม่สะอาด ทำให้มีมดและ แมลงบริเวณพื้นพรมหรือเบาะ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ (12มี.ค.60)</p>	<p>ทูต UNAIDS คนแรกของไทย</p> <p>-เสนอข่าว เบน-ชลาทิศ ตันติวุฒิ ได้รับตำแหน่งทูตโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) คนแรกของไทย และกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนักร้องจะอาศัยศักยภาพที่ตัวเองมี ในการทำเพลง และเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมกับพี่น้องศิลปิน เพื่อช่วยเป็น กระบอกเสียงนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง</p>
<p>MGR Online (11 มี.ค.60)</p>	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นางเอมี คอร์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เปิดเผยว่า เตรียมปรับแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอายุของผู้สูบบุหรี่และผู้ซื้อบุหรี่ โดยปรับอายุจาก 18 ปีขึ้นไป เป็น 21 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจากการสูบบุหรี่ และเป็นการวางรากฐานของการมีสุขภาพดี</p>